

# จัดกลุ่มอาชีพช่วยคนยากจน

## ● นายกฤษฎชัยเคลื่อนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

“ลุงตุ” สังกัฒนเศรษฐกิจจัดกลุ่มแก้ปัญหาความเดือดร้อนการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อหามาตรการเสริมให้ตรงจุดเน้นคนประกอบอาชีพอิสระ รายได้น้อยพอใจหน่วยงานภาครัฐมีความคืบหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หวังปีหน้าเวสต์แบงก์จะปรับอันดับไทยให้ดีขึ้นเตรียมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยในงานประชุมเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของรัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่าเป็นเรื่องแรก ที่รู้สึกพอใจที่หน่วยงานภาครัฐมีความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และจากนี้ไปจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค โดยจะนั่งเป็นประธานติดตามงานด้วยตัวเอง เพราะต้องการผลักดันโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกภาครัฐเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจนั้น ล่าสุดทุกหน่วยงานภาครัฐกำลังเร่งแก้ไขปัญหามาหลายเรื่องแล้ว เพื่อให้การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยธนาคารโลกจะปรับตัวดีขึ้นในปีต่อไป เพราะปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 49 จาก 189 ประเทศทั่วโลก หากปรับแก้ไขบางเรื่องให้เป็น

ไปตามแผนงาน ก็หวังว่าอันดับของประเทศไทยจะดีขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย ดังนั้นรัฐบาลจึงขอความร่วมมือเอกชนเข้ามาร่วมมือกับหน่วยงานรัฐช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วย

“ขอให้เอกชนมาช่วยกันขับเคลื่อน เพราะวันข้างหน้าต้องเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไป รัฐบาลพร้อมจะเปิดห้วภาคให้เอกชนเดินตามและการมาทำเรื่องนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศที่ต้องทำร่วมกัน โดยจะกำหนดลงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย ซึ่งการทำทุกอย่างต้องเริ่มใน 2 ปีนี้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เติบโตตามศักยภาพที่มีอยู่จริง ไม่ใช่โตเพียงบางเรื่อง และก็ไม่อยากให้ล่าช้า ต้องลงมือกันทำให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้”

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลงานด้านเศรษฐกิจ หาทางแนวทางส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในประเศมากขึ้น โดยจะเริ่มจากการนำยางพาราไปแปรรูปก่อนเป็นลำดับแรก และหวังว่าจะมีภาคเอกชนของไทยเข้ามาร่วมมือกับภาครัฐเพื่อผลักดันแนวทางดังกล่าวให้สามารถเกิดขึ้นได้ ขณะเดียวกันยังขอให้ทีมเศรษฐกิจไปจัดกลุ่มการประกอบอาชีพและรายได้น้อยของประชาชน เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างไร มีความเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้าง ก่อนที่รัฐจะหามาตรการเข้าไปส่งเสริมให้ตรงจุด โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น คนขายก๋วยเตี๋ยว หรือผู้ประกอบการอาชีพทั่วไป เนื่องจากเป็นคนที่รายได้น้อย และต้องการความช่วยเหลือหลายอย่าง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในปี 2559 นี้ประเทศไทยจะไม่ถูกลดอันดับ

ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจลงแน่นอน เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังมาโดยตลอด ส่วนการปรับเพิ่มอันดับให้ดีขึ้นนั้นน่าจะเริ่มปรับขึ้นในปี 2560

ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องการให้เรื่องการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ ให้ส่งผลไปถึงการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลได้ทำงานในเชิงรุกมากขึ้นด้วยการสะท้อนข้อมูลให้เห็นว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการแก้ไขเรื่องอะไรไปบ้าง พร้อมกับทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบแนวทางการให้ข้อมูลด้านการอำนวยความสะดวกของรัฐในการประกอบธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงการเข้าไปรายงานข้อมูลตรงกับธนาคารโลก

“การจัดอันดับครั้งต่อไป ธนาคารโลกได้เข้ามาจัดเก็บข้อมูลต่างๆเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เดือน มี.ค.2559 ที่ผ่านมา โดยมีกรเข้ามาสสำรวจข้อเท็จจริงในประเทศไทยด้วย และตั้งแต่เดือน มิ.ย. นี้จะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึงประกาศอันดับในช่วงเดือน ต.ค.นี้ ปีนี้ก็หวังว่าอันดับของประเทศไทยจะปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยดีขึ้นตามมา เพราะที่ผ่านมา สถาบันการจัดอันดับนานาชาติ หรือไอเอ็มดีก็ปรับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยขึ้น เช่นเดียวกับสถาบันจัดอันดับเอทีเคอร์เนย์ที่ปรับเพิ่มอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน และธนาคารโลกก็ปรับตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ดีขึ้น”